



ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒ ๙๓๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการ “๑๒๐ ปี การฝึกหัดครูไทย
ถวายองค์ราชัน ๘ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการ “๑๒๐ ปี การฝึกหัดครูไทย
ถวายองค์ราชัน ๘ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๔๐ แห่ง พร้อมใจกันมีมติจัดงานเทิดพระเกียรติถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีครบรอบ ๑๒๐ ปี การฝึกหัดครูไทย และเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ผนวกกับงานราชภัฏวิจัย จึงเห็นสมควรจัดงานให้ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติ โดยใช้หัวข้อในการจัดงานชื่อว่า การประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง “ความเป็นเลิศในด้านการฝึกหัดครูและนวัตกรรมการวิจัย” ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัลลอร์ดคิด เซอราตัน กรุงเทพมหานคร และในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา การฝึกหัดครูและด้านการวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู การเผยแพร่ผลผลิตด้านการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๔๐ แห่ง เช่น งานวิจัยของครูต้นแบบ และงานวิจัยของบุคลากรจากนานาชาติโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในศาสตร์เกี่ยวกับครูและด้านการวิจัยยุคใหม่ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการ “๑๒๐ ปี การฝึกหัดครูไทยถวายองค์ราชัน ๘ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ให้บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทราบ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ <http://www.teteri.com>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร.๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ต่อ ๑๑๒,๑๑๓